

Xử lý vi phạm công trình thủy lợi còn nhiều khó khăn

Mặc dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng hiện nay tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi tại các địa phương vẫn tiếp tục diễn ra. Những vi phạm trên không những làm thu hẹp dòng chảy mà còn gây khó khăn cho việc tiêu thoát nước, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống lụt, bão.



Hàng loạt vi phạm hành lang công trình thủy lợi trên sông Yên Lộng, đoạn qua địa bàn thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) chưa được chính quyền địa phương xử lý.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các hành

vi phạm công trình thủy lợi chủ yếu là lấn chiếm làm chôn vùi mặt cắt sông, cản trở dòng chảy làm

ảnh hưởng đến năng lực tưới, tiêu của sông; cắm cọc tre, cọc bê tông, đổ đất lấn chiếm dòng chảy,

làm lều quán, nhà để xe, chướng ngại, bãi tập kết vật liệu; đổ trực tiếp các loại phế thải như gạch vỡ, rác thải xuống lòng sông; làm cầu giao thông qua sông, các đập tạm thi công tự ý xây dựng không xin phép; cắm đăng đó, dựng vó bè, cắm bèo bói, bè múống, quây lều chăn nuôi vịt trên sông...

Từ đầu năm 2019 đến ngày 20/8/2019, Chi cục Thủy lợi đã phát hiện mới 61 trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Một số trường hợp vi phạm điển hình như ông Trần Văn Ngoạn, thôn Trình Hoàng, xã Vũ Lễ (Kiến Xương) làm lán bằng thép trên sông Hoàng Giang đoạn cầu Tân Lễ với chiều dài 12m, chiều rộng 5m; ông Khổng Vũ Hưng, xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) đóng cọc, chôn ống bi xây tường gạch lấn chiếm bờ sông Sa Lung với chiều dài 10m, chiều cao 1,5m; ông Nguyễn Văn Tuấn, xã Phong Châu (Đông Hưng) lấn chiếm hành lang sông Tiên Hưng với chiều dài 25m, chiều rộng 4,5m... Bên cạnh đó, các vật cản như bèo bống, cỏ, rác, đăng đó, vó bè đã làm hạn chế khả năng tiêu nước của các sông trực tiếp, đặc biệt trên các tuyến sông giáp ranh giữa các huyện và các xã, kênh tiêu mật ruộng gây ngập

úng nhanh làm kéo dài thời gian tiêu, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Nguyên nhân của những vi phạm trên được các ngành chức năng xác định là do lịch sử để lại, một số hộ dân đã được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc cấp phép hoạt động trái thẩm quyền trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Do đặc thù các công trình thủy lợi có số lượng rất nhiều, đa dạng và thường ở nơi hẻo lánh, sau nhà dân, giao thông đi lại khó khăn gây trở ngại cho việc xác định đối tượng vi phạm cũng như việc phát hiện, xử lý vi phạm. Một bộ phận không nhỏ người dân còn chưa hiểu biết về pháp luật của Nhà nước về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi nên đã tự ý lấn chiếm dòng sông, bờ kênh mương, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác xử lý vi phạm chưa chặt chẽ, đồng bộ, chưa có biện pháp mạnh để ngăn chặn triệt để.

Ông Nguyễn Bảo Khương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết: Tất cả các trường hợp vi phạm đều đã được các đơn vị chức năng lập biên bản gửi chính quyền địa phương để nghị xử lý. Tuy

nhien, kết quả đạt được rất thấp, thậm chí chính quyền cơ sở biết sai phạm nhưng vẫn không xử lý, giải tỏa, dẫn đến số vụ vi phạm tồn đọng nhiều. Để chấm dứt tình trạng trên, thời gian qua, Chi cục Thủy lợi đã thường xuyên tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các văn bản đôn đốc các địa phương thực hiện trách nhiệm theo quy định của Luật Thủy lợi, tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các vi phạm trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Trong thời gian tới, Chi cục Thủy lợi đề nghị các cấp, các ngành bố trí kinh phí xây dựng, củng cố bờ sông nội đồng để giảm thiểu tình trạng lấn chiếm, vi phạm công trình thủy lợi. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý triệt để vi phạm hành chính mới phát sinh theo đúng quy định của Luật Thủy lợi. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi.

PHẠM HƯNG

Việt Nam - châu Phi còn nhiều tiềm năng trong hợp tác nông nghiệp



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội thảo "Tiềm năng, mô hình hợp tác nông nghiệp, thủy sản giữa Việt Nam - Trung Đông - châu Phi".

Thị trường châu Phi có 55 quốc gia với dân số khoảng 1,3 tỷ người, là khu vực có nguồn tài nguyên dồi dào nhưng sản xuất chưa phát triển trong khi nhu cầu lương thực rất lớn. Ước tính khu vực này có nhu cầu cao về các sản phẩm gạo, cà phê, tinh bột sắn với mức tăng mỗi năm từ 10 - 20%. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đang nhìn thấy khả năng xuất khẩu sang đây các mô hình chuỗi giá trị rau, củ, quả.

Lợi thế đất canh tác rộng lớn, điều kiện thổ nhưỡng khí hậu tại nhiều quốc gia giống ở Việt Nam, phù hợp phát triển các loại rau, củ, quả xứ nóng..., theo các doanh nghiệp Việt Nam đây là những điều kiện đầu tiên khá thuận lợi để họ mở rộng đầu tư các chuỗi giá trị nông nghiệp tại châu Phi.

Ngoài ra, khung pháp lý, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp của chính phủ một số nước châu Phi đang tạo nhiều thuận lợi, thu hút sự chú ý của doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong thời gian tới sẽ thí điểm mô hình đầu tư vào sản xuất và chế biến nông sản tại một số nước châu Phi, ưu tiên các ngành hàng Việt Nam có thế mạnh về công nghệ như lúa gạo, cao su, cà phê, hạt điều, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tuy vậy, theo các chuyên gia, khoảng cách về địa lý và sự khác biệt về văn hóa, tập quán mua bán cũng đang là bước cản mà các doanh nghiệp phải chú ý tìm hiểu trước khi mở rộng đầu tư tại khu vực này.

Tính đến năm 2015, Việt Nam đã đầu tư 33 dự án sang 12 nước châu Phi với tổng số vốn khoảng 2,6 tỷ USD.

Người chăn nuôi lợn có thể tái đàn



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Thời điểm này, các địa phương trên toàn quốc đã có thể tái đàn trở lại dựa trên đàn lợn ông bà được nuôi dưỡng an toàn khỏe mạnh trong thời gian vừa qua.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh, việc tái đàn phải dựa trên cơ sở tuân thủ triệt để áp dụng an toàn sinh học theo quy trình khép kín bởi dịch bệnh tả lợn châu Phi vẫn có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào.

Theo báo cáo của Cục Thú y, số lượng lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi trong tháng 8 đã giảm 20% so với tháng 7 và giảm 50% so với tháng 5. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy chúng ta đã cơ bản kiểm soát được bệnh dịch.

Cùng với đó, nhiều mô hình chăn nuôi an toàn sinh học tại Đồng Nai, Huế, Nam Định, Hà Nội đã chứng minh hiệu quả khi giúp đàn lợn chống chịu lại dịch bệnh, phát triển tốt và không làm tăng chi phí chăn nuôi. Việc tái đàn vào thời điểm này vừa giúp tăng nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm vừa giúp nông dân có thể tăng thu nhập do giá lợn được dự báo sẽ ở mức cao.

MAI THÚ

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI NHẪM ĐEM LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO TRÊN MỘT ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH CANH TÁC TỪ LÂU ĐƯỢC NÔNG DÂN XÃ BẠCH ĐĂNG (ĐÔNG HƯNG) ĐẶC BIỆT QUAN TÂM. TRONG CƠ CẤU CÂY TRỒNG HIỆN NAY, CÂY BÍ XANH ĐANG MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO CHO NGƯỜI TRỒNG.

Về xã Bạch Đằng những ngày này, khi các ruộng bí xanh vụ hè thu đang cho thu hoạch, trên cánh đồng vùng chuyển đổi, nông dân tập trung chăm sóc, thu hoạch bí với không khí náo nhiệt, khẩn trương. Tuy mới đầu vụ thu hoạch nhưng nhiều hộ dân đã có thu nhập trên chục triệu đồng từ bí xanh. Đang cắt tỉa lá cho đàn bí, bà Đào Thị Hồng, thôn Hậu Thượng - một trong những người có diện tích trồng bí lớn cho biết: Đặt bầu ra ruộng từ tháng 7, sau hơn 1 tháng chăm sóc, chúng tôi đã bắt đầu thu hoạch những lứa quả đầu tiên. Hiện nay bí xanh có giá từ 6.000 - 7.000 đồng/kg, trung bình mỗi sào cho sản lượng từ 2 - 2,5 tấn quả. Chi phí vật tư cho trồng bí chủ yếu cao ở khâu mua tre luống làm giàn, đầu tư 1 vụ nhưng có thể sử dụng được 3 - 4 năm nếu không gặp bão, ngoài ra, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chỉ ngang

BẠCH ĐĂNG

Nâng cao thu nhập từ trồng bí xanh

mức đầu tư cho cây lúa. Vì vậy, cây bí xanh cho thu nhập cao gấp chục lần so với cây lúa nên gia đình tôi thuê thêm ruộng của các hộ không có nhu cầu sản xuất trồng vụ thu hoạch chuyển đổi để trồng bí với diện tích 1 mẫu.

Cũng như gia đình bà Hồng, gia đình ông Trần Văn Thắng, thôn Hậu Thượng trồng 8 sào bí xanh, đến nay đã thu hoạch được gần 5 tấn, thu nhập gần 30 triệu đồng. Ông Thắng phân phối chia sẻ: Bí xanh không khó trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, vốn đầu tư ban đầu thấp. Mặc dù trong quá trình sinh trưởng cây bí xanh cần phải tưới nước nhiều lần nhưng với cách làm luống, dựng dàn trên ruộng nên rất thuận lợi cho việc chăm sóc, tưới dưỡng. Cây bí xanh có thể trồng trên nhiều loại đất, khả năng sinh trưởng, phát triển và thích ứng rộng. Hầu hết, bí xanh ở xã Bạch Đằng được trồng chủ yếu là giống bí có ruột đặc, ít hạt, trọng lượng quả vừa phải, chất lượng bí giòn, thơm ngon, được người tiêu dùng ưa

ch chuộng nên những người trồng bí chúng tôi không lo bị đầu ra. Sản phẩm lại để bảo quản nên nông dân không phải bán ạt tại thời điểm thu hoạch mà có thể dự trữ. Tuy nhiên, từ khi tham gia nhóm liên kết, thu mua bí, tôi chưa phải mang quả bí nào về nhà. Khi bí được thu hoạch, tôi thông báo tới trưởng nhóm về thời gian, sản lượng là sẽ có thương lái về tận ruộng thu mua.

Với những ưu thế đó nên cây bí xanh được trồng trên đồng đất Bạch Đằng từ năm 2003 - 2004 và từ 5 - 6 năm trở lại đây phát triển mạnh. Đến nay, diện tích trồng bí xanh mỗi năm đạt 70 - 80ha trên diện tích đất hai lúa (trồng ở vụ đông), vùng chuyên màu chuyển đổi từ cấy lúa (trồng vụ xuân, hè thu). Ông Đỗ Duy Dũng, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Sản xuất bí xanh nói riêng, cây vụ đông trên đất hai vụ lúa nói chung đã trở thành nền nếp của nông dân địa phương. Tuy còn chịu sự biến động về giá từ thị trường tự do nhưng nhìn chung, cây bí

xanh vẫn luôn là cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, được nông dân Bạch Đằng duy trì canh tác từ nhiều năm qua. Vụ xuân vừa qua, giá bí duy trì ở mức 12.000 - 14.000 đồng/kg đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân. Để giải quyết đầu ra cho sản phẩm được ổn định, HTX đã kết

nối với các công ty, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nhưng do cạnh tranh về giá nên các liên kết này đều không bền vững. Hiện trong xã đã hình thành nhóm khoảng 20 người đều là những nông dân trực tiếp trồng bí đứng ra liên kết sản xuất, thu mua nông sản cho nông dân rồi cân bán

cho thương lái. Thông qua nhóm này, nông sản được thu mua ngay tại ruộng rồi phân phối, tiêu thụ tại các tỉnh khác.

Đến Bạch Đằng vào những ngày thu hoạch bí, hình ảnh thường gặp là những chiếc xe tải từ khắp nơi về nhận hàng, cảnh mua bán diễn ra tấp nập ven những cánh đồng bí tít tắp. Thành quả từ những giọt mồ hôi hai sương một nắng đã mang lại cuộc sống no ấm cho người dân xã nội đồng xa trung tâm huyện.

NGÂN HUYNH



Nông dân xã Bạch Đằng chăm sóc cây bí xanh.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức hoạt động

Thời gian gần đây, HTX DVNN xã Độc Lập (Hưng Hà) đã có những giải pháp, sáng kiến, mạnh dạn chuyển đổi phương thức hoạt động, góp phần tạo nên bước chuyển mới trong điều hành sản xuất mang lại hiệu quả cao. Theo bà Nguyễn Thị Nôn, Giám đốc HTX, hiện nay HTX có trên 5.300 thành viên với 384ha đất canh tác. Thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, từ đầu năm 2014 HTX đã chủ động nghiên cứu Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản liên quan, từ đó chuẩn bị tốt phương án tổ chức lại hoạt động của HTX theo quy định. HTX luôn bám sát các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát

triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Năm 2016, HTX xây dựng đầy đủ điều lệ, quy chế, phương án sản xuất, kinh doanh và hoàn thành việc đăng ký lại HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Theo đó, HTX thực hiện 8 khâu dịch vụ gồm: dịch vụ tưới, tiêu, làm đất, phòng, trừ sâu bệnh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, diệt chuột, sản xuất mạ khay, máy cấy, dịch vụ vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm. Về tổ chức sản xuất, HTX thường xuyên tổ chức từ 7 - 13 lớp/năm tập huấn cho từ 1.500 - 2.200 lượt thành viên tham gia học tập khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi VietGAP, vận hành máy cơ khí nông nghiệp, kỹ năng an toàn trong lao động, bảo vệ an toàn nông sản thực phẩm... Bên cạnh đó, HTX vận động các thành viên

tham gia vùng cánh đồng mẫu gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, vùng cánh đồng mẫu có 170 hộ tham gia với 50ha, chủ yếu sản xuất lúa gạo chất lượng cao. Sản lượng tiêu thụ hàng năm đạt từ 150 - 250 tấn. Để phục vụ sản xuất, HTX đầu tư mua sắm máy cấy, máy gieo hạt, khay nhựa... HTX hoàn toàn chủ động trong khâu chế biến vật tư nông nghiệp cao, đúng nguồn gốc và hướng dẫn cụ thể cho thành viên sử dụng. HTX cũng xây dựng các bể, hồ chứa rác thải bảo vệ thực vật trên cánh đồng, thường xuyên phát động phong trào vệ sinh đồng ruộng góp phần bảo vệ môi trường địa phương.

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, đến nay, tổng nguồn vốn bình quân 3 năm (2016 - 2018) của HTX đạt trên 17,2 tỷ

đồng/năm. Riêng năm 2018 nguồn vốn đạt hơn 18,8 tỷ đồng. Tổng doanh thu bình quân đạt trên 2,2 tỷ đồng/năm, tăng 11,75%/năm; năm 2018 doanh thu của HTX đạt trên 2,3 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017. Bình quân thu nhập người lao động đạt trên 4,7 triệu đồng/tháng. Bà Nguyễn Thị Nôn chia sẻ thêm: HTX đã góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2018 của toàn xã đạt 85,1 tỷ đồng, đạt 110% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, HTX còn tích cực huy động thành viên tham gia 23.000 công lao động đào đắp 70.000m³ bờ vùng, bờ thửa, xây dựng hoàn thiện 6 trạm bơm điện, kiên cố 20,6km kênh mương, kiên cố trên 5,8km đường nội đồng, nạo vét, khơi thông hơn 7,6km sông trực, sông dẫn...

Hiện nay, chúng tôi thường xuyên củng cố và mở rộng các loại hình dịch vụ, thực hiện tốt việc chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 để đem lại hiệu quả cao trong hoạt động. Việc nhiều dịch vụ mới của HTX

được hình thành đã nâng cao lợi ích kinh tế của thành viên. HTX cũng phát huy hiệu quả vai trò bảo trợ cho kinh tế hộ đồng thời nâng cao doanh thu và lợi nhuận của HTX. Những kết quả trên cho thấy HTX DVNN

xã Độc Lập đã thể hiện vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.



Cán bộ HTX DVNN xã Độc Lập (Hưng Hà) kiểm tra tình trạng sâu bệnh hại lúa.